

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 90,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/ตลาดหุ้น

วันที่: จันทร์ 21 กันยายน 2563

ปีที่: 27

ฉบับที่: 6542

หน้า: 15(กลาง)

Col.Inch: 42.36

Ad Value: 36,006

PRValue (x3): 108,018

ศิลป์: ขาว-ดำ

คอลัมน์: เจาะกระดาน: เน้นสั้น ชัยนชอย



เน้นสั้น ชัยนชอย

บรรยากาศการลงทุนในช่วงสัปดาห์ก่อนมีหลากหลายหลายรสชาติ ผลสมปนเปกับดราม่าเล็ก ๆ น้อย ๆ ตามประสานักลงทุนที่ถนัดเล่นแบบ “เข้าทำเร็ว” เต็มถึงแบบกระซิบแฟนคลับตั้งแต่วันก่อนว่า **ต้องทันเกม!** พวกอ้อนต่อโลกอาจไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น แต่คนที่เข้าใจเกมการเงิน ย่อมเข้าใจถึงรูปแบบของการลงทุนในเทียวนี่อย่างต้องแท้ เพราะหุ้นเริ่มออกอาการ **ลั่นห้อย** ให้เห็นเป็นระยะ จึงต้องขอเวลานอกเพื่อพักเอาแรงนิดหน่อยเจ้าค่ะ

งานนี้ถึงอย่าไปหาเหตุผลที่แท้จริงที่ทำให้ “หุ้นขึ้น หุ้นลง” เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในเทียวนี่มันเป็นเพียงแค่กระแส ยังไม่ใช่ของแท้ทั้งแห่งที่ทำให้ให้นักเล่นใส่กันเต็มเหนี่ยว จึงเห็นรายการขายทำกำไรเพื่อทดสอบแรงซื้อ มีเยอะขนาดไหน เมื่อวันศุกร์ดัชนีถึงยืนปิดได้แค่ระดับ 1,288.39 จุด บวกไป 3.99 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 4.99 หมื่นล้านบาท “โมนิก้า” มองในมุมไหน ด้านไหน ก็เป็นเกมชักเย่อธรรมดา ๆ ไม่มีอะไรที่เป็นพิเศษนะค่ะ

วันนี้ถึงไม่ต้องวิเคราะห์อะไรให้ปวดกบาล เพราะสิ่งที่เดี่ยนพยายามเชื่อมตลอดว่าทุกอย่างน่าจะดีขึ้น พอเอาเข้าจริง ๆ กลับไม่เป็นเช่นนั้น ! อาการ **ห่อแท้** เลยบังเกิดขึ้นให้เห็นเป็นหย่อม ๆ “โมนิก้า” ถึงต้องกลับไปยึดหลัก “เข้าเร็ว ออกเร็ว” เพื่อความคล่องตัวในการลงทุน พร้อมกันนั้นก็เห็นเครื่องยืนยันว่า การ **พลิกแนวต้าน** 1,300 จุดให้กลายเป็นแนวรับที่แข็งแกร่ง ยังทำไม่สำเร็จจะบอกให้

วันนี้ขอประเดิมกันที่หุ้น **เก็งกำไร** กันอย่างสนุกสนาน เพียงแต่เทียวนี่ได้เสียงเชียร์จากโบรกเกอร์เป็นจำนวนมาก “โมนิก้า” เลยต้องมองเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการเล่นเทียวนี่ โดยเฉพาะในรายชื่อของพอดอก...มะลิ **JAS** มีแรงซื้อเข้ามาอย่างหนาแน่นอีกรอบแบบนี้ มองจากมุมไหน ด้านไหน ก็ต้องฟันธงว่า “ของชาติ” ผนวกกับมีการวางโครงการเพื่อสร้าง **อารมณ์ร่วม** มาเป็นอย่างดี หุ้นถึงวิ่งขึ้นมาปิดที่ 2.88 บาท บวกไป 0.34 บาท หรือขึ้นไป 13.40% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 798 ล้านบาทไปล่ะค่ะ

เหมือนกับในรายชื่อของ **BANPU** หุ้นต่ำลิบที่เหมาะสมแก่การเล่นเก็งกำไรในยุคข่าวสาร “**มาเร็ว เคลมเร็ว**” “โมนิก้า” ถือเป็นโอกาสดีที่นักลงทุนต้อง **ลองเสี่ยง** ดูสักตั้ง ยิ่งหุ้นกำลังถูกดันขึ้นมาเล่นใหม่ ยิ่งต้อง **เกาะ**

กระแส เล่นให้ทัน...ทั้งนี้ต้องไม่ลืมว่า **อย่าหลง** เชื้อไปเล่นเกมของคนอื่น แต่ควรกำหนดเป้าหมายการลงทุนให้ชัดเจน..ที่สำคัญหุ้นวิ่งขึ้นมาปิดที่ 6.20 บาท บวกไป 0.75 บาท หรือขึ้นไป 13.75% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 872 ล้านบาท แถมน่าตามไปดูสุดนะค่ะ

สำหรับหุ้น **ฟอร์มแรง** คงหนีไม่พ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับ **SCM** หลังมีแรงซื้อจำนวนมากไหลเข้ามาไม่ขาดสาย จนดันราคาหุ้นขึ้นมาปิดที่ระดับ 2.26 บาท บวกไป 0.16 บาท หรือขึ้นไป 7.60% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 304 ล้านบาท กลายเป็นช็อตที่ทำให้เชื่อว่า **น่าจะเล่นต่อ** อีกวัน เพราะบรรยากาศค่อนข้างเอื้อให้กับ **หุ้นต่ำลิบ** จึง

น่าจะเกาะกระแสนี้ได้สักพักใหญ่ ๆ นะจะบอกให้

ส่วนอีกหนึ่งหุ้นร้อนที่นำจับตามากสุด คงต้อง **ซุ่มเล่น** ไปที่หุ้น **W** เพื่อชี้ให้เห็นผลงานชิ้นเอกที่ **ถูกปลุกปั้น** ขึ้นมาอีกครั้ง โดยสตอรี่ที่นำมาใช้ในเทียวนี่ยังอยู่ที่การ **เทิร์นอะราร์ด** “โมนิก้า” ถึงอยากให้เห็นแฟนคลับดูการยืนปิดที่ 0.23 บาท บวกไป 0.03 บาท หรือขึ้นไป 15% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 86 ล้านบาท ท่ามกลางอารมณ์ของแมงเม่า **คั้นมือ** สุด ๆ จึงกลายเป็นจังหวะที่ต้อง **ตามน้ำ** แบบไม่ต้องคิดอะไรมากเจ้าค่ะ

ส่วนหุ้นที่มีความเชื่อว่า ทุกอย่างจะดีขึ้นนั้น ก็ดูได้จากกรณีของ **GUNKUL** พยายามไต่ระดับขึ้นตลอดเวลา ก่อนจะปิดที่ระดับ 2.28 บาท บวกไป 0.04 บาท หรือขึ้นไป 1.80% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 91 ล้านบาท “โมนิก้า” มองเป็นเรื่องของกระแสข่าวมากกว่า หุ้นถึงวิ่งขึ้นเป็นช่วง ๆ โดยไม่มีอะไรมายืนยันสักที ส่วนจะไปได้ไกลเกิน **ยอด** เก้าที่ทำไว้เมื่อเดือนก่อนบริเวณ 2.60 บาท ได้ไหม ? ก็ต้อง **ติดตาม** ดูกันเอาเองนะค่ะ

อีกหนึ่งรายที่ดูสภาพแล้ว **คงเคาะ** ลั่น ๆ อีกพักใหญ่ก็คือ **SEOIL** หลังมีเรื่องราวเกี่ยวกับการ **เติบโต** ออกมาให้ได้ยินเป็นระยะ (แต่ยังไม่มื่ออะไรเป็นรูปเป็นร่างเสียที) ย่อมเป็น **ความเสี่ยง** ที่นักเล่นต้องแบกรับกันเอาเอง เพราะสตอรี่ทำนองนี้เคยใช้กันมาตั้งแต่ **เดือนก่อน** บวกกับหุ้นยังวนเวียนอยู่แค่ระดับ 2.40-2.80 บาท “โมนิก้า” ถึงสงสัยเหลือเกินว่า การยืนปิดที่ระดับ 2.42 บาท บวกไป 0.02 บาท หรือขึ้นไป 0.80% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 38 ล้านบาท..มันมื่ออะไรจะ **ปาว** เพราะวอลุ่มเริ่มหนาอีกครั้งล่ะค่ะ ■